



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล ฝ่ายสรรหาฯ โทร.2411

ที่ สพบ. 3318

วันที่ ๕๒ เมษ ๒๕๕๓

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ลนค. ผอ.กตน. ผอ.กพร. และ ผอ.กพศ.

ด้วยกรมได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25
มีนาคม 2553 แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบทั่วกัน และสามารถเข้าดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://information.rid.go.th/adv/>

(นายเลอศักดิ์ รัตระกุลโพกัญย์)

ผส.พบ.



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มอบให้ผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมาไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วัน
ประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความ
เป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายชลิต ดำรงศักดิ์)

อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(แบบทำายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
1	สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ นายวิภ ทิมสุวรรณ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 7617)	<p>1. การศึกษาการวางแผนส่งน้ำหมุนเวียนของคลองส่งน้ำ 18 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2546)</p> <p>2. การพัฒนาองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมภายใต้โครงการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำ (MWMS) (พ.ศ. 2546)</p>	<p>1. นายอภิรักษ์ สอนยานนท์</p> <p>2. นายอุทิศ รัตนตั้งตระกูล</p> <p>1. นายอภิรักษ์ สอนยานนท์</p> <p>2. นายอุทิศ รัตนตั้งตระกูล</p>	<p>- ให้คำชี้แนะ กลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>- การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น</p> <p>- การสำรวจข้อมูลภาคสนาม</p> <p>- ให้คำชี้แนะ กลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>- การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น</p> <p>- การสำรวจข้อมูลภาคสนาม</p> <p>- การจัดทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในคลอง 18 ขวา</p>	
			<p>ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- โครงสร้างการบริหารจัดการน้ำชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน</p>			

๒๕๖
๓๓ ๑๖
๕